



## ประกาศกรมสรรพากร

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) สำหรับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) เมื่อวันที่เสาร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ประมวลผลคะแนนสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมสรรพากร ฉบับดังกล่าว ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จะได้เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (การสอบข้อเขียน) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) เรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รวมจำนวน ๖๒๑ ราย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง กรมสรรพากรได้ประกาศรายชื่อตามข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเอง ในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ให้ถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เข้ารับราชการตั้งแต่นั้น

จากการที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อันเป็นสาธารณสุขภัยอย่างหนึ่ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยอยู่บนพื้นฐานความห่วงใยต่อชีวิตของผู้สมัครสอบ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม กรมสรรพากรจึงเลื่อนการประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พ้นไป หรือสถานการณ์การแพร่ระบาดลดน้อยลงอยู่ในภาวะที่สามารถดำเนินการสอบสัมภาษณ์ได้

โดยกรมสรรพากรจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ของทั้ง ๓ ตำแหน่ง ให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทราบก่อนวันสอบสัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปติดตามข่าวสารการสอบแข่งขันฯ ได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร <http://www.rd.go.th> หรือ <https://tax.thaijobjob.com>

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

Law M.M.M.

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร



ข่าวสารการสอบแข่งขันฯ